

Số: 986/PA-PCTT

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2015

PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống thiên tai năm 2015
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-PCTT ngày 08/4/2015 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-SNN ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án phòng, chống thiên tai như sau:

I- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2015:

1- Mục tiêu:

- Đảm bảo an toàn về người, tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở khi có thiên tai xảy ra;

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo thông tin liên lạc và thực hiện nghiêm chế độ thường trực;

- Tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2- Nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của Sở năm 2015:

Nhiệm vụ chung: Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chi cục Thủy lợi là Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi là Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Văn phòng Sở là Cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở;

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, sơ tán người, tài sản, tài liệu do cơ quan mình quản lý, không để thiên tai gây hư hỏng, mất mát, thất lạc;

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

+ Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiểm tra rà soát xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để xây dựng hoàn thiện phương án phòng tránh và tổ chức thực hiện cấm biển cảnh báo và thông báo cho nhân dân biết để có biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Lập quy hoạch, xác định quỹ đất bố trí các điểm dân cư an toàn và xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm;

+ Xây dựng, cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương xác định khu vực nguy hiểm; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; Trong đó, cần chú trọng phương án ứng phó với hạn hán, nắng nóng, rét đậm, rét hại; phương án phòng tránh lũ quét, lũ ống, phương án phòng chống nguy cơ ngập lụt các vùng trũng khi có mưa lớn và xả lũ thủy điện Tuyên Quang tại địa phương mình. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Tuyên Quang, nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa để xây dựng phương án phù hợp với vận hành xả lũ công trình thủy điện, cập nhật các địa điểm xung yếu, số hộ dân, số dân phải sơ tán, di chuyển đến vị trí an toàn để hướng dẫn người dân chủ động di chuyển khi xảy ra thiên tai.

+ Tổ chức thường trực và tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định tình hình diễn biến cũng như thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Triển khai, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tổng hợp báo cáo kịp thời.

+ Đối với các công trình đang thi công do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp gia cố, phòng tránh, tuyệt đối không để công trình bị thiên tai gây thiệt hại.

+ Tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình cơ sở hạ tầng, các loại tài sản, các công trình đang xây dựng. Có biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời các công trình bị xuống cấp, hư hỏng có thể gây ra mất an toàn.

+ Chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra địa bàn xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; xác định khu vực nguy hiểm; chuẩn bị địa điểm sơ tán khi có thiên tai xảy ra. thường xuyên đôn đốc kiểm tra các xã có đê, có công trình kè phòng chống sạt lở triển khai công tác kiểm tra, phát hiện và tu sửa kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây mất an toàn của các tuyến đê, cống dưới đê và các tuyến kè bảo vệ bờ. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đất, cọc tre, bao tải, dụng cụ... để ứng cứu đê, kè khi có mưa lũ. Đảm bảo cho các công trình phòng chống thiên tai an toàn tuyệt đối khi có thiên tai xảy ra. Xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo phát triển bền vững. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để phục hồi sản xuất. Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, công tác bảo vệ thực vật: Dự trữ, cung ứng đầy đủ các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng nhu cầu phòng, chống, dập tắt các loại dịch bệnh đối với các loại vật nuôi và cây trồng khi có thiên tai xảy ra.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1- Tổ chức lực lượng:

- Trung đội dân quân tự vệ của Sở, là lực lượng nòng cốt, thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

- Các đơn vị thuộc Sở thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị mình;

- Các Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tại mỗi đơn vị phải luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sơ tán, ứng cứu người và tài sản khi có thiên tai xảy ra và ứng cứu cho đơn vị bạn khi có điều động.

- Các đơn vị đăng ký số điện thoại thường trực PCTT của đơn vị mình bằng văn bản gửi về Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở để thuận tiện trong công tác thông tin, chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống thiên tai.

2- Công tác Thường trực phòng, chống thiên tai của Sở:

Trong mùa mưa bão các đơn vị thuộc Sở phải cử cán bộ thường trực tại cơ quan theo chế độ quy định, đảm bảo thường xuyên thông tin liên lạc đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của Sở. Các loại thiên tai khác thực hiện công tác thường trực theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

- Khi mức nước Sông Lô tại thành phố Tuyên Quang $\leq 24,00\text{m}$ (mức báo động số 2) Chi cục Thủy lợi là cơ quan thường trực công tác phòng, chống thiên tai của Sở. Điện thoại **3823 759** - Fax **3821 962**.

- Khi mức nước Sông Lô tại thành phố Tuyên Quang từ $24,00\text{m}$ đến dưới $26,00\text{m}$ (trên mức báo động số 2 dưới mức báo động 3)

+ Chi cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh. Điện thoại **3823 759** - Fax **3821 962**

+ Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thường trực làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của Sở. Điện thoại **3822 637** - Fax **3822 704**.

- Khi mức nước Sông Lô tại thành phố Tuyên Quang từ $26,00\text{m}$ trở lên (trên mức báo động 3) và dự báo mực nước còn tiếp tục lên gây ngập lụt hoặc thiệt hại đến tài sản của cơ quan, gia đình cán bộ công nhân viên trong cơ quan thì Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của các đơn vị phải thường trực 24/24 giờ tại cơ quan để sẵn sàng ứng cứu khi có điều động.

+ Chi cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh. Điện thoại **3823 759** - Fax **3821 962**

+ Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thường trực làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của Sở. Điện thoại **3822 637** - Fax **3822 704**.

3- Công tác chuẩn bị:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo thông tin liên lạc: Các đơn vị thuộc Sở chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT và tại đơn vị mình. Tổ chức thường trực phòng, chống thiên tai theo đúng quy định.

- Một số nhiệm vụ chính các đơn vị cần quan tâm phối hợp chỉ đạo:

+ Các công ty Lâm nghiệp, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, Ban quản lý dự án bảo vệ phát triển rừng cơ sở: Có phương án bảo vệ các vườn ươm, các bãi nguyên vật liệu không để mưa lũ cuốn trôi, thực hiện đúng các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

+ Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang kiểm tra các công trình thủy lợi, hướng dẫn các Ban QLCTTL cơ sở các biện pháp vận hành

hợp lý đảm bảo vừa chống được lũ vừa tích được nước ở các hồ, đập để phục vụ sản xuất vụ mùa 2015 và vụ Đông xuân 2015-2016.

+ Chi cục Thủy lợi phối hợp với Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức kiểm tra các hồ, đập lớn, Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương kiểm tra các tuyến đê, cống dưới đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư phục vụ cho ứng cứu đê trong mùa mưa lũ. Đơn đốc kiểm tra các công trình thủy lợi đang thi công để có biện pháp phòng ngừa lũ đột xuất gây thiệt hại.

+ Phòng Trồng trọt xây dựng phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp cụ thể đối với từng vùng để hạn chế thiệt hại thiên tai gây ra, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

+ Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Phòng Chăn nuôi phối hợp với các huyện hướng dẫn nhân dân về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy các cây trồng sau thiên tai.

+ Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông lâm nghiệp, thủy sản cung cấp cho nhân dân sản xuất đảm bảo chất lượng, đúng qui định, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

+ Chi cục Thủy Sản chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản.

+ Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành kiểm tra, sửa chữa lại các thiết bị thông tin, máy tính, máy phát điện, phương tiện cứu hộ dự trữ xăng, dầu phục vụ cho công tác thường trực, thông tin, chỉ đạo; các phương tiện như thuyền, bè mảng phục vụ công tác liên lạc và ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

4- Công tác đảm bảo thông tin liên lạc tổng hợp báo cáo đề xuất

Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở khi có lũ lụt, bão, lốc, sạt lở... xảy ra trên lĩnh vực phụ trách, nếu có thiệt hại báo cáo hàng ngày trước 16h00 (theo số điện thoại và máy fax thường trực quy định tại Khoản 2 Mục II nêu trên) để Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

5- Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở Nông nghiệp và PTNT:

1) ***Giám đốc Sở - Trưởng ban:*** Điều hành chung tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của Sở. Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, Trung tâm

nước sạch và VSMTNT thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai của Sở và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

2) Phó Giám đốc Sở thường trực - Phó Trưởng ban: Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Sở, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, Na Hang.

3) Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Phó trưởng ban thường trực:

Chịu trách nhiệm lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tổ chức công tác thường trực PCTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thống kê, tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ trì tham mưu, đề xuất tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực thủy lợi; đôn đốc việc kiểm tra các công trình thủy lợi, hướng dẫn thực hiện việc tu sửa, khắc phục công trình thủy lợi; tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại và tham mưu, chỉ đạo khắc phục thiên tai về lĩnh vực thủy lợi;

4) Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực Chăn nuôi, thú y, thủy sản: Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các đơn vị Phòng Chăn nuôi, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Thủy sản, trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp, các Ban quản lý dự án và phát triển rừng cấp cơ sở (trừ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, Lâm Bình) thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực chăn nuôi - thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp và xúc tiến thương mại.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Lâm Bình.

5) Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, khuyến nông; Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp cụ thể đối với từng vùng để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm kịp thời và có

hiệu quả; Chỉ đạo Phòng Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình kỹ thuật thu hoạch, gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng, bố trí thời vụ hợp lý; kiểm tra chất lượng giống cây trồng, tham mưu khắc phục sản xuất về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; theo dõi tình hình di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Sơn Dương, Hàm Yên.

6) Chánh văn phòng Sở - Phó trưởng ban: Phối hợp cùng Trưởng ban điều hành công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của Sở khi có thiên tai xảy ra. Chịu trách nhiệm tổ chức thường trực thiên tai khi mức nước Sông Lô tại thành phố Tuyên quang > 24,00m; đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc khu vực khuôn viên Sở.

7) Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở: Phối hợp, đôn đốc các đơn vị, phòng chuyên môn trong việc hướng dẫn kịp thời nhân dân tổ chức sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra; tham mưu chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Na Hang.

8) Trưởng phòng tổ chức cán bộ: Phối hợp chỉ huy Trung đội dân quân tự vệ trong việc ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. Khi cần thiết báo cáo trưởng ban trung tập, huy động thêm lực lượng để ứng cứu khi có thiên tai.

9) Trưởng phòng trồng trọt: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo sở xây dựng phương án sản xuất trồng trọt cụ thể đối với từng vùng để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả. Theo dõi, báo cáo Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Sở tình hình thiệt hại và tham mưu khắc phục sản xuất về lĩnh vực trồng trọt.

Trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Lâm Bình.

10) Trưởng phòng Chăn nuôi: Chủ trì phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Thủy sản tổ chức, đôn đốc công tác chăn nuôi, phòng dịch cho các loại vật nuôi, thủy sản. Theo dõi, báo cáo Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Sở tình hình thiệt hại và tham mưu khắc phục sản xuất về lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản.

Trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

11) Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản: Chịu trách nhiệm và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông lâm nghiệp, giống thủy sản cung cấp đảm bảo chất lượng khắc phục hậu quả đảm bảo sản xuất; Chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thiên tai.

Trực tiếp theo dõi nắm bắt, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Hàm Yên.

12) Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Công ty lâm nghiệp, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, Công ty cổ phần cung ứng lâm sản, các Ban quản lý dự án cơ sở... thực hiện phương án phòng, chống thiên tai của Sở và của đơn vị mình, tổng hợp kết quả thực hiện phòng, chống thiên tai về lĩnh vực lâm nghiệp trong toàn Tỉnh.

13) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Chịu trách nhiệm thường trực công tác phòng chống cháy rừng; chỉ đạo các hạt kiểm lâm xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai. Chuẩn bị thuyền máy, xăng dầu và lực lượng cơ động thường trực sẵn sàng ứng cứu, phục vụ kịp thời cho công tác kiểm tra thiên tai của lãnh đạo UBND tỉnh và của Sở.

14) Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do thiên tai gây ra trước mùa mưa bão; tổng hợp tình hình thiệt hại và công tác cứu trợ cứu nạn cho các hộ bị thiệt hại trong phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, các Hợp tác xã thực hiện tốt phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

15) Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật: Chịu trách nhiệm về công tác Bảo vệ thực vật, dự báo sâu bệnh, tổ chức thực hiện công tác phòng chống sâu bệnh gây hại các loại cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh.

16) Chi cục trưởng Chi cục Thú y: Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh Thú y trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tiêm phòng cho gia súc gia cầm trước và sau khi thiên tai xảy ra, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm tổng hợp kết quả tiêm phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch các loại gia súc, gia cầm; dự phòng các loại vacin cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh.

17) Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản: Có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Khuyến nông, phòng Chăn nuôi tham mưu cho Sở hướng dẫn nhân dân, các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản có phương án nuôi trồng, thu hoạch đảm bảo không bị thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

18) Giám đốc Trung tâm Khuyến nông: Chịu trách nhiệm phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức thống kê số liệu và tổng hợp tình hình thiệt hại sản xuất nông lâm nghiệp, báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả khắc phục sản xuất nông lâm nghiệp trong toàn tỉnh, chỉ đạo các Trạm khuyến nông huyện, thành phố hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc, khắc phục hậu quả do thiên tai. Tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, thiên tai trong các chuyên mục khuyến nông trên truyền hình, bản tin khuyến nông trong lĩnh vực nông nghiệp.

19) Giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMT: Chịu trách nhiệm đôn đốc việc kiểm tra các công trình Nước sạch, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện việc tu sửa, khắc phục công trình cấp nước đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân sử dụng an toàn vệ sinh trước, sau khi có thiên tai xảy ra.

20) Giám đốc Trung tâm Thủy sản: Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng đủ giống thủy sản đảm bảo chất lượng để khôi phục nuôi trồng thủy sản sau thiên tai.

21) Giám đốc Trung tâm điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp: Chịu trách nhiệm tham mưu về quy hoạch, xây dựng phương án trồng rừng đầu nguồn, rừng sản xuất đảm bảo hạn chế dòng chảy gây lũ trên địa bàn toàn tỉnh.

22) Giám đốc Ban quản lý khai thác công trình Thủy lợi Tuyên Quang: Tổ chức, chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở trong công tác phòng chống thiên-tai đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp vận hành hợp lý đảm bảo vừa chống được lũ vừa tích nước các ao hồ để có đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các Phương án bảo vệ công trình, phương án phòng chống lụt bão, hạn hán. Theo dõi, báo cáo khi có thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi.

23) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Sở: Trực tiếp chỉ huy trung đội dân quân tự vệ thường trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai.

24) Bí thư Đoàn TNCSHCM Sở: Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động lực lượng thanh niên thường trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

25) Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở: Theo chức năng nhiệm vụ xây dựng phương án phòng chống thiên tai khu vực do đơn vị quản lý.

III- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Căn cứ phương án phòng, chống thiên tai của Sở; các đơn vị trực thuộc phải lập phương án cụ thể, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình và nhiệm vụ chung của Sở;

Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai đặc biệt là trong mùa mưa lũ, tăng cường công tác thông tin, báo cáo kịp thời công tác phòng, chống thiên tai về cơ quan thường trực để có biện pháp xử lý, khắc phục nhanh chóng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra;

Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai theo phương án đã xây dựng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là phương án phòng, chống thiên tai năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT; trong quá trình tổ chức triển khai đề nghị thủ trưởng các đơn vị; các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai chủ động trong chỉ đạo để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. /.

Nơi nhận: h

- UBND tỉnh; | Báo
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; | cáo
- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên BCH PCTT Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT.



**Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Lê Tiến Thắng**